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Stjórn Dalbæjar
25. fundur Dalbæjar 2018-2022

9. fundur ársins

Þriðjudaginn 24.11.2020  kl. 16:00 var haldinn fundur í stjórn Dalbæjar. 
Boðaðir voru aðalmenn í stjórn og Hulda Þórsdóttir, fulltrúi starfsmanna. 

Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn og Ágúst Hafsteinsson frá Form 
velkomna.

Dagskrá fundarins:
   

1. Fundargerð síðasta fundar. 
Skoðast samþykkt án athugasemda. 

2. Framkvæmdamál. Tilboð í glugga og útboðsgögn Ágúst Hafsteinsson 
mætir á fundinn. Farið yfir stöðu mála, teikningar yfirfarnar. 

3. Covid-mál. Staðan, viðbragðsáætlun, kostnaður og fleira.
Elísa fór yfir viðbragðsáætlun vegna Covid-19. Kostnaður er ekki orðinn 
verulegur, að svo stöddu. Áskoranir eru margar á Dalbæ, en hingað til hafa 
hlutirnir gengið. 

4. Betri vinnutími, stytting vinnuvikunnar, nýjir kjarasamningar.
Elísa og Rúna fóru yfir málin sem eru ansi flókin. Umræða um aukinn 
kostnað vegna launatengd gjöld sem hafa fallið til á árinu og eru komin til 
að vera. 

5. Endurbætur innanhúss (málun, rennihurðir o.fl.).
Ekkert hefur verið gert í þessu máli sökum Covid-19. Staðan verður aftur 
tekin eftir áramót. 

6. Rekstrarstaða hjúkrunarheimila.
Staðan er nokkuð erfið og í járnum hjá hjúkrunarheimilum um allt land. 

7. Jólagjafir til íbúa og starfsmanna.
Búið er að versla jólagjafir íbúa, sem og ákveða hvað starfsfólk fær. 

8. Önnur mál. 
 Rekstraráætlun næsta árs. Elísu falið að tala við aðalbókara um 

aðstoð vegna gerðar rekstraráætlun 2021.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:50
   
Fundinn sátu undirritaðir:

_____________________________ _____________________________
Kristinn Bogi Antonsson, formaður Valdís Guðbrandsdóttir



____________________________ _____________________________
Heiða Hilmarsdóttir Rúna Kristín Sigurðardóttir

____________________________ 
Valdemar Viðarsson

_____________________________              _____________________________ 
Elísa Rán Ingvarsdóttir Hulda Þórsdóttir


